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Flokkur fólksins telur að enn sé mörgum fyrirspurnum ósvarað sem og tillögur 
óafgreiddar í borgarkerfinu, dæmi er um að málum hafi verið frestað t.d. Tillögu 
um sveigjanleg starfsfólk eldri borgara. Ekki er vitað hvar það mál er statt. Fleira 
mætti telja upp. Sagt er að búið sé að svara og afgreiða 94% af málum Flokks 
fólksins í borgarráði. Flokkur fólksins þiggur að fá nákvæman lista yfir öll mál 
flokksins frá upphafi með upplýsingum um hvernig þau voru afgreidd á 
sérstökum lista og hvaða mál eru óafgreidd og hvar þau eru þá stödd. Hér er 
einnig átt við allar fyrirspurnir.


